

แผนการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ศษ 532)

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

ลำดับที่	สัปดาห์ / วันที่	กิจกรรมการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
1	สัปดาห์ที่ 1 ของการฝึกประสบการณ์	สัมมนา ก่อนปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปฐมนิเทศการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ครู/อาจารย์พี่เลี้ยง อาจารย์นิเทศก์
2	สัปดาห์ที่ 2 ของการฝึกประสบการณ์	จัดทำโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้และชี้แจง ข้อมูลต่าง ๆ ให้แก่โรงเรียนเครือข่ายรับทราบ
3	สัปดาห์ที่ 3 ของการฝึกประสบการณ์	1. นิเทศสังเกตการสอนและการปฏิบัติงานของครู/อาจารย์พี่เลี้ยงและ ปฏิบัติงานครูร่วมกับครู/อาจารย์พี่เลี้ยง จัดทำโครงสร้างรายวิชาหน่วย การเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ 2. นิเทศส่งตารางสอนและตารางการจัดกิจกรรมให้อาจารย์นิเทศก์ทั้งสองฝ่าย
4	สัปดาห์ที่ 4 ของการฝึกประสบการณ์	1. นิเทศส่งแผนการจัดการเรียนรู้ให้ครู/อาจารย์พี่เลี้ยงตรวจล่วงหน้า 2. นิเทศส่งแผนการจัดการเรียนรู้ที่ปรับแก้แล้วให้อาจารย์นิเทศ 3. นิเทศเริ่มสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้
5	สัปดาห์ที่ 4-5 ของการฝึกประสบการณ์	อาจารย์นิเทศก์ นิเทศการสอนครั้งที่ 1
6	สัปดาห์ที่ 6-7 ของการฝึกประสบการณ์	อาจารย์นิเทศก์ นิเทศการสอนครั้งที่ 2
7	สัปดาห์ที่ 8 ของการฝึกประสบการณ์	สัมมนาระหว่างปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และอาจารย์นิเทศก์ เข้าพบผู้บริหารสถานศึกษา ครู/ อาจารย์พี่เลี้ยงและนิสิตที่ฝึกประสบการณ์ เพื่อรับทราบปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการฝึกประสบการณ์ของนิสิต และ ร่วมกันหาแนวทางในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
8	สัปดาห์ที่ 9-10 ของการฝึกประสบการณ์	อาจารย์นิเทศก์ นิเทศการสอนครั้งที่ 3
9	สัปดาห์ที่ 11-13 ของการฝึกประสบการณ์	สอบสอน
10	สัปดาห์ที่ 14 ของการฝึกประสบการณ์	สัมมนาหลังการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นิสิตส่งงานอาจารย์นิเทศก์ที่ได้รับมอบหมาย สิ้นสุดการฝึกประสบการณ์การสอนใน ภาคเรียนที่2/2558

ลำดับที่	สัปดาห์ / วันที่	กิจกรรมการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
11	สัปดาห์ที่ 15 ของการฝึกประสบการณ์	<u>ส่งคะแนน</u> ที่ฝ่ายวิชาการ 1. อาจารย์นิเทศก์รวบรวมคะแนนจาก ครู/อาจารย์พี่เลี้ยง ผู้บริหาร สถานศึกษา 2. ผู้ประสานงานรวบรวมคะแนนและส่งฝ่ายวิชาการ
12	สัปดาห์ที่ 16 ของการฝึกประสบการณ์	คณะกรรมการประจำหลักสูตรและอาจารย์นิเทศก์ร่วมกันประชุมตัดสินผลการ ปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1/2560